



ที่ มท 0802.5/ว

117

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนราชสีมา กทม. 10300

29 มกราคม 2547

เรื่อง การร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยปรากฏว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับหนังสือร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการในสังกัดซึ่งปฏิบัติหน้าที่ที่กลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและอำเภอในจังหวัดต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก โดยที่เนื้อหาสาระของหนังสือร้องเรียนส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบ ไม่ถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายของทางราชการ การละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร การเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้รับเหมาและองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ตลอดจนการหักเงินค่าอาหารทำการนอกเวลา เป็นต้น

กรณีร้องเรียนกล่าวโทษเหล่านี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ทุกรายโดยแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะที่ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสืบสวนข้อเท็จจริงและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หรือสั่งการให้กลุ่มประสานการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการประจำเขตรับผิดชอบสืบสวนทางลับเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาแล้วแต่กรณี ซึ่งยังไม่ปรากฏว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ารายใดกระทำผิดวินัย แต่เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงว่าปัญหาการร้องเรียนในลักษณะดังกล่าวยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องมิได้ลดน้อยลงไป โดยที่การร้องเรียนกล่าวโทษส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ไม่ลงชื่อผู้ร้อง ไม่ระบุหลักฐานกรณีแวดล้อมที่ปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลที่แน่นอน จึงไม่ปรากฏพยานหลักฐานว่าข้าราชการรายใดกระทำผิดวินัย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่าแม้การตรวจสอบข้อเท็จจริงของจังหวัดและกรมฯ ในระยะเวลาที่ผ่านมาจะยังไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่ามีการกระทำผิดตามที่มีการร้องเรียนกล่าวโทษก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาจากเนื้อหาของเรื่องที่ร้องเรียนกล่าวโทษแล้วพบว่าส่วนมากเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการและการรักษาวินัยของข้าราชการ และหากยังคงมีการร้องเรียนต่อไปในลักษณะเช่นนี้อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติราชการและภาพลักษณ์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ข้าราชการสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทำผิดวินัย และขจัดเหตุที่อาจก่อให้เกิดการกระทำผิดวินัยในเรื่องที่อยู่ในวิสัยที่จะดำเนินการตามควรแก่กรณีได้ ตามมาตรา 99 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

ในฐานะ...

ในฐานะผู้ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้บังคับบัญชาข้าราชการสังกัด
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในจังหวัดได้พิจารณากำชับ กวดขันให้ข้าราชการของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นรักษาวินัยของข้าราชการโดยเคร่งครัดอยู่เสมอทั้งต้องถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย
ของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายของรัฐบาลโดยไม่ให้เสียหายแก่ราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายพงศ์ไพยม วาศภูติ)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองการเจ้าหน้าที่

กลุ่มงานวินัย

โทร. 0-2241-9011,0-2243-0843

โทรสาร 0-2243-6637